

## เปิดโปงขบวนการปลอมวุฒิการศึกษา เรียนดี จบเร็ว แต่...ซีโกง

การศึกษาในยุคปัจจุบันถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญต่อคนไทยทุกคน และเปรียบเสมือนปัจจัยหลักในการดำรงชีวิตของเรา เพราะการเรียนรู้ในด้านวิชาการเป็นหนทางของการมีงานมีอาชีพ ในการหาเลี้ยงตนเองและครอบครัว จึงทำให้ใครหลายคนต้องการสำเร็จการศึกษาให้สูงที่สุด และมวมกลับกันก็จะมีกลุ่มมีงานอาชีพอาศัยการเปิดโรงเรียนเอกชนบังหน้า เพื่อหาประโยชน์กับเยาวชน ในการปลอมวุฒิการศึกษาให้กับเด็กไปเรียนต่อหรือหางานทำ

กองกำกับการสืบสวนสอบสวนนครบาล 6 โดย พ.ต.อ.สาโรช ชุ่นทรัพย์ ผกก. และเจ้าหน้าที่ กก.สส.น.6 ได้รับการร้องทุกข์จากผู้เสียหายหลายรายว่าได้ถูกขบวนการมีงานมีอาชีพชักชวนไปทำวุฒิการศึกษาปลอม เพื่อไปใช้สมัครงาน หรือเรียนต่อ และภายหลังสร้างความเสียหายให้กับหน่วยงานนั้น ๆ รวมไปถึงการทำลายระบบการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการอย่างสิ้นเชิง

**ขบวนการปลอมวุฒิการศึกษาจะมีวิธีการที่แน่นอน คือ การไปขอซื้อใบอนุญาตนเปิดสถาบันการศึกษาเอกชน ตามตึกแถวจากเจ้าของ กิจการเดิมที่หยุดกิจการไปแล้ว หลังจากนั้นก็มาดำเนินการจดทะเบียนกับทางกระทรวงศึกษาเปิดกิจการต่อโดยเปิดเรียนเปิดสอนตามปกติ แต่จะมีการแอบออกวุฒิการศึกษาปลอมให้กับผู้ที่ต้องการวุฒิ**

ซึ่งก็จะนำเอาข้อความไปลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ในสื่อสิ่งพิมพ์ อาทิ หนังสือการ์ตูน หรือนิตยสาร โดยระบุข้อความว่า "เรียนดี จบเร็ว รับวุฒิการศึกษาจากกระทรวง รับรองผลจบแน่นอน" และมีสถานที่ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ รวมไปถึงการรับโอนเกรดการเรียนจากสถาบันอื่น ๆ

เมื่อมีผู้หลงเชื่อก็จะติดต่อไปยังที่ในการลงโฆษณาไว้ และจะมีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำว่าถ้าต้องการเรียนจบการศึกษาเร็ว ทางโรงเรียนสามารถหาวุฒิการศึกษาให้ได้ทั้งโรงเรียนในกท. และต่างจังหวัด ทางกระทรวงเป็นผู้รับรอง

โดยให้เสียค่าใช้จ่ายวุฒิฯ (ม.3 ราคา 15,000 บาท) (ม.6 ราคา 35,000-40,000 บาท) เลือกเกรดได้เช่นกัน ส่วนการโอนเกรดวิชาเรียนก็คิดเพิ่มเติม โดยปกติค่าเล่าเรียนตามหลักสูตร ม.3-ม.6 คิดเป็นเงินประมาณ 3,500 บาท ซึ่งถ้าตกลงก็จะให้ผู้เรียนส่งหลักฐานพร้อมรูปถ่ายและชำระเงิน โดยไม่ต้องไปเรียนหรือสอบวัดความรู้

หลังจากได้วุฒิการศึกษาปลอม เด็กหรือนักเรียนเหล่านี้ก็จะนำไปใช้ในการศึกษาต่อ หรือไม่ก็ใช้สมัครงานตามบริษัทต่าง ๆ แต่ไม่มีความรู้ความสามารถ ใช้เอกสารปลอมซึ่งก็อาจมีผู้หลักผู้ใหญ่ หรือ

บุคคลภายในคอยอำนวยความสะดวกให้ด้วยในขณะที่เรียนต่อ หรือสมัครเข้าทำงานทั้งภาครัฐและเอกชน สร้างความเสียหายให้กับกระบวนการศึกษาเป็นอย่างมาก

ด้าน ดร.ปราศรัย ประวัตินรุ่งเรือง ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่ง แสดงความคิดเห็นถึงปัญหา การปลอมวุฒิการศึกษาว่า คนในฐานะผู้บริหารโรงเรียนเอกชนคนหนึ่งรู้สึกว่สิ่งที่เกิดขึ้นทำให้ กระบวนการศึกษาของไทยเสียหาย และทำให้ภาพลักษณ์ของสถาบันการศึกษาเอกชนเสียหาย

ซึ่งโรงเรียนเอกชนที่มีมาตรฐานการเรียนการสอนนั้นจะต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานของ กระทรวงที่ประเมินการบริหารงานทั้งการเรียนการสอน หรือแม้แต่บุคลากรครูผู้สอน การตรวจสอบ บุคลากรก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญเพราะการออกเอกสารรับรองคุณวุฒิการศึกษาคือหัวใจหลักของบุคคล นั้นๆ ในการนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ

ซึ่งหน่วยงานที่จะรับเด็กเข้าเรียนต่อหรือทำงานจะต้องเคร่งครัดกับกระบวนการตรวจสอบเอกสาร ที่บุคคลเหล่านั้นนำมาใช้ว่า วุฒิการศึกษาถูกต้องหรือไม่ มีการศึกษาเล่าเรียนจริงหรือไม่ และตัวเจ้าของ ผู้ประกอบการเองจะต้องมีจิตสำนึกในการคัดสรรบุคคลเข้าทำงานเช่นกัน

ปัจจุบันเราพบว่าหลายหน่วยงานจะให้ทางบริษัทต่างประเทศเข้ามาประเมินการทำงานและรับรอง มาตรฐาน ก็เช่นเดียวกับโรงเรียนเอกชนที่เปิดกิจการอยู่ เราจะต้องสังเกตด้วยว่ามีมาตรฐานการเรียนการ สอนอย่างไร มีใบรับรองถูกต้องหรือไม่ บุคลากรครูผู้สอนมีความรู้ความสามารถแค่ไหน

เพราะเมื่อโรงเรียนเอกชนให้บริษัทต่างชาติเข้ามาประเมินและออกใบรับรองมาตรฐาน ISO แล้ว หน่วยงานเหล่านี้ก็จะประเมินผลทั้งระบบทุก ๆ 6 เดือน เป็นการสะท้อนว่าโรงเรียนเอกชนทำงานเป็น อย่างไร ถ้าดีมีมาตรฐานก็จะออกใบอนุญาตรับรองต่อ ซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งให้กับเด็กที่จบการศึกษาออกไป และเข้าทำงานในหน่วยงานต่าง ๆ ว่าจะได้รับความไว้วางใจ นอกเหนือจากใบรับรองจากทางกระทรวง ด้วย

พ.ต.ท.รุ่งศักดิ์ แสงเสียงฟ้า สว.สส.น.6 เปิดเผยถึงข้อสังเกตให้กับเจ้าของกิจการ หรือ หน่วยงาน ของรัฐ ในการรับคนเข้าทำงานหรือศึกษาต่อว่า การตรวจสอบเอกสารที่เป็นวุฒิการศึกษาจะต้องทำการ สอบถามไปยังคณะกรรมการการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ ว่าโรงเรียนที่เราไปเรียนหรือมีคน นำไปใช้สมัครงานนั้นมีการออกใบอนุญาตถูกต้องหรือไม่อย่างไร และอาจารย์ผู้สอนมีใบอนุญาตในการ เปิดการเรียนการสอนมีวุฒิการศึกษาที่ตรงกับกรรับรองของกระทรวงหรือไม่

ส่วนถ้าเอกสารที่เป็นวุฒิการศึกษาของโรงเรียนอยู่ห่างกันคนละพื้นที่ก็ให้ตั้งข้อสงสัยไว้ก่อน ใน ด้านของบริษัทการรับคนเข้าทำงานให้ทำการตรวจสอบโรงเรียนเรื่องการออกเลขทะเบียนผู้เรียน ปี การศึกษาว่าสำนักศึกษาว่าได้สำเร็จการศึกษามาเมื่อไหร่อย่างไร ถูกต้องตรงกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือไม่

และตรวจสอบถึงค่าเล่าเรียนว่าสถาบันที่เรา กำลังศึกษานั้น มีค่าเล่าเรียนผิดปกติหรือไม่ เพราะโดยหลักแล้ว กศน. หรือ อาชีวะ มีค่าเล่าเรียนต่อเทอมประมาณ 3-4 พันบาท แต่ถ้ามากกว่านั้นก็ถือว่าสถาบันเหล่านั้นไม่ถูกต้องตามกฎหมาย และอาจมีการทำวุฒิการศึกษาปลอมให้กับนักเรียน ด้านการเรียนการสอนจะต้องศึกษาเป็นเวลา 1 เทอมการศึกษา หรือ 6 เดือน ตาม กฎกระทรวง

แต่ถ้ามีการเร่งรัดหลักสูตรให้จบการศึกษาก่อนเวลา ก็ถือว่าไม่ถูกต้องอย่างแน่นอน จึงขอฝากให้ผู้ ที่คิดจะทำวุฒิการศึกษาปลอมและนำไปใช้นั้นให้หยุดการกระทำเสียเพราะกฎหมายมีโทษรุนแรง รวมไปถึงจะทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงกับตนเองและวงศ์ตระกูล

ทุกวันนี้ขบวนการปลอมวุฒิการศึกษายังคงหากินกับบรรดาบัณฑิตจอมปลอมได้อย่างสบาย การปราบปรามของตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็เป็นได้แค่ปลายเหตุ ซึ่งแน่นอนไม่มีวันหมดสิ้นไปได้ トラบใดที่นักเรียน-นักศึกษาจอมปลอมเหล่านี้ยังคงหลอกตัวเอง หรือขี้โกงยังคงอยู่เช่นนี้...

---

ที่มา : [www.kapook.com](http://www.kapook.com) และข้อมูลจาก หนังสือพิมพ์เดลินิวส์